



ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ

ตามประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยมีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

วัน เวลา และสถานที่สอบ

เทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนดดำเนินการเลือกสรรบุคคล โดยการทดสอบภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ทั้งนี้ผู้สมัครรายใดไม่เข้ารับการทดสอบถือว่าสละสิทธิ์

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม โดยห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปก กางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ สำหรับสุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง เสื้อไม่มีแขน และประพุดติดนเป็นสุภาพชนทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

๒. ต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงเพื่อเข้าสอบ โดยต้องแสดงคู่กันทั้งสองบัตร หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

อนึ่ง ในการรับสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้รับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ซึ่งหากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจากการสรรหาและเลือกสรร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชัย สุพรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วิธีการสรรหาและ เลือกสรร
๑	๐๑๐๐๑	นายนิวัฒน์ มีใหม่	สอบปฏิบัติและ สอบสัมภาษณ์



บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง นักการ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วิธีการสรรหาและเลือกสรร
๑	๐๒๐๐๑	นายชัชชนพ ลีवल้อง	สอบสัมภาษณ์

